



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		
หัวข้อข่าว	“กฎหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย” ป้องกันเหตุซ้ำรอยของความผิดพลาดจากการรักษา		

กฎหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยฉบับนี้มีที่มาจากเหตุการณ์เมื่อปี ๒๕๕๓ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้ให้ยาต้านมะเร็งแก่ผู้ป่วยที่มีอายุ ๙ ขวบ ซึ่งป่วยด้วยโรคลูคีเมีย จนเกิดความผิดพลาดจากการรักษาทำให้เด็กเสียชีวิต จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้รัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณาร่างกฎหมาย “ความปลอดภัยของผู้ป่วย” โดยมีบทบัญญัติสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาสถานพยาบาลมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น และสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้

จากกรณีเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างกฎหมายจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย และร่างกฎหมายคุณภาพของการรักษาพยาบาล ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศให้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดกรณีเกิดความผิดพลาดจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลแห่งนั้น และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในทำนองเดียวกันในสถานพยาบาลอื่นด้วย

หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ คือ สถาบันรับรองคุณภาพการดูแลสุขภาพแห่งชาติ (Korea Institute for Healthcare Accreditation) มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งมีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้น จึงทำให้สถาบันแห่งนี้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกแห่ง อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือผู้ดูแลผู้ป่วย มีความชอบธรรมตามกฎหมายในการรายงานข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับความผิดพลาดของการรักษาพยาบาลให้แก่สถาบันแห่งนี้ได้รับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพการดูแลสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า นับตั้งแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้รับแจ้งรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ เรื่อง ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจำนวนถึง ๘๕ เรื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับรายงานหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุกประการนั้น ตามกฎหมายแล้วให้ถือเป็นความลับ ซึ่งผู้ใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท (ประมาณ ๙ แสนบาท)

อย่างไรก็ตาม สถาบันรับรองคุณภาพการดูแลสุขภาพแห่งชาติ มีแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำระบบรายงานผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการรักษาพยาบาล และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าว่าจะลดจำนวนความผิดพลาดของการรักษาพยาบาลให้เหลือจำนวนร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จะช่วยลดภาระงบประมาณได้ถึง ๑.๒๒ ล้านล้านบาท (ประมาณ ๓.๗๕ หมื่นล้านบาท) อีกทั้ง การใช้บริการผ่านระบบรายงานผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการรักษาพยาบาลจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง ๔.๓๘ แสนล้านบาท (ประมาณ ๑.๓๔ หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งหลายที่มีสถานะเทียบเคียงโรงพยาบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของการรักษาพยาบาลขึ้นในสถานพยาบาลนั้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมทั้ง

การพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแก่ผู้ป่วยกรณีเกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการอื่นที่จำเป็นอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการความปลอดภัยของการรักษาพยาบาล โดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ที่มาของข่าว :	National Assembly Review : 2016 November, http:// review.assembly.go.kr		
วันที่พิมพ์ :	๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		
ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/๖๐	๒/๖๐
ผู้ตรวจ	นางสินีนาด ดุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	